

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đã tạm thời phong tỏa Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam, thôn Hoàng Xá và thôn Thái (xã Nguyễn Xá), thành lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ khu vực phong tỏa. Tại xã Nguyễn Xá, bước đầu truy vết được 57 trường hợp F1, 58 trường hợp F2; xã đã kích hoạt khu cách ly tại xã, chuyển các trường hợp F1 đến khu cách ly tập trung của xã. Ngoài các trường hợp trên, trong sáng ngày 11/11, qua test nhanh, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư phát hiện 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dưỡng tinh với SARS-CoV-2, có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyễn Xá.

Về công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, đến đêm ngày 10/11, lực lượng chức năng đã lấy được 1.500 mẫu tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam và các công dân tại 2 thôn phong tỏa của xã Nguyễn Xá. Sáng ngày 11/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Vũ Thư tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu xét nghiệm toàn

bộ 4.200 công dân và toàn bộ số học sinh còn lại của Trường Tiểu học Nguyễn Xá. Hiện 5 xã của huyện Vũ Thư là Nguyễn Xá, Việt Thuận, Vũ Tiến, Vũ Đoài, Duy Nhất cho học sinh tạm dừng đến trường. Mỗi xã khởi động một khu cách ly. Đối với 630 công nhân đang cách ly tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam, lực lượng chức năng tiếp tục bóc tách trường hợp F0 đưa đi điều trị, F1 đưa đi cách ly tập trung, F2 đưa đi cách ly tại xã, qua test nhanh, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư phát hiện 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dưỡng tinh với SARS-CoV-2, có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyễn Xá.

Phát hiện 23 ca dương tính bằng phương pháp xét nghiệm PCR

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 9 giờ ngày 11/11, đã ghi nhận 23 ca dương tính mới bằng phương pháp xét nghiệm PCR. Ngoài các ca dương tính tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam và một số xã trong huyện, còn ghi

nhận 1 ca tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - Nhà máy Tân Đệ 6. Hiện nay, bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã được vận hành để điều trị cho số bệnh nhân dương tính mới ghi nhận liên quan đến dịch Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài) và xã Nguyễn Xá. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sớm bóc tách trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Truy vết đến đầu khoanh vùng đến đây

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị phải bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho người dân khu vực phong tỏa, đặc biệt là các cháu học sinh; đồng thời sẵn sàng các phương án xử lý các tình huống phát sinh trong khu vực phong tỏa hoặc cách ly, quyết tâm truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư và lực lượng chức năng khẩn trương kiểm soát ban đầu ở phạm vi rộng, sau khi có kết quả thì thu hẹp phạm vi phong tỏa để xử lý ổ dịch; truy vết đến đầu, khoanh vùng đến đây. Đối với việc xét nghiệm, đồng chí thống nhất hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong đó tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 2 thôn đang phong tỏa của xã Nguyễn Xá và các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2 nguy cơ cao. Về lực lượng lấy mẫu, hiện ngành Y tế đã điều động 50 sinh viên xuống các điểm lấy mẫu xét nghiệm, huyện Vũ Thư căn cứ tình hình, đề xuất tăng cường lực lượng nếu cần để tổ chức lấy mẫu nhanh nhất, sớm nhất. Đối với Bệnh viện Đa khoa huyện, nhanh chóng rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mới phát hiện dương tính qua test nhanh.

Liên quan đến các ca dương tính tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - nhà máy Tân Đệ 6, đồng chí Phó



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Vũ Thư.

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị sử dụng chính doanh nghiệp làm chủ cách ly với mục tiêu giãn cách tối đa 50% số công nhân, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp, tránh lây nhiễm chéo khi thực hiện cách ly. Tại các trường học, cần nhanh chóng phân loại, rà soát,

đánh giá mức độ để tiến hành xét nghiệm cho học sinh tại các trường học có ca dương tính. Khi có kết quả xét nghiệm, cần cử thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, địa phương quyết định việc cho học sinh đi học trở lại. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh huy động lực lượng công an tham gia công tác điều tra, truy vết, sàng lọc và giữ vững an ninh trật

tự cho các xã Nguyễn Xá và Vũ Đoài trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đối với công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh lưu ý huyện Vũ Thư triển khai tiêm kịp thời, đúng kế hoạch, bảo đảm đến ngày 12/11 hoàn thành tiêm đợt 20.

Cấp bách ứng phó khi xuất hiện các ổ dịch mới

Trong hai ngày 10 - 11/11, Thái Bình ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Vũ Thư. Trước diễn biến mới dịch xuất hiện tại cộng đồng, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các cấp, ngành, địa phương nhanh chóng phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó.



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) trong đêm ngày 10/11.

Huyện Vũ Thư quyết tâm dập dịch nhanh nhất

Ngay sau khi nhận được thông tin về một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân, người lao động trên địa bàn, huyện Vũ Thư lập tức triển khai khẩn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nhận định diễn biến của dịch trên địa bàn huyện hiện rất phức tạp, liên quan đến công dân của nhiều địa phương trong và ngoài huyện, nguy cơ bùng phát rất cao, huyện tập trung lực lượng chỉ đạo trực tiếp xã Nguyễn Xá, Vũ Đoài khoanh vùng dập dịch nhằm hạn chế lây lan ra diện rộng.

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá cho biết: Liên quan đến trường hợp 1 phụ nữ tại thôn Hoàng Xá dương tính với SARS-CoV-2, qua rà soát nhanh, toàn xã có 231 trường hợp F1 (trong đó có 75 học sinh tiểu học); 226 trường hợp F2. Xã lập tức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực xung quanh gia đình F0, 3 trường học, chợ, trạm y tế trên địa bàn. Từ tối ngày 10/11, xã đã lập 10 chốt kiểm soát, phong tỏa toàn bộ 2 thôn: Hoàng Xá và thôn Thái. Xã thành lập và tổ chức cách ly tập trung tại Trường Mầm non cho 10 trường hợp F1 không nằm trong địa bàn phong tỏa. Trường Tiểu học xã thực hiện cách ly tập trung tại trường cho 35 học sinh và 10 giáo viên do có yếu tố nguy cơ cao. Trong ngày 11/11, với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Nguyễn Xá tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho 100% người dân (trên 4.000

người) ở địa bàn thôn Hoàng Xá và thôn Thái. Các trường hợp nghi ngờ, nguy cơ cao sẽ tiếp tục được gửi đi xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc quyết liệt, kịp thời để nhanh chóng dập dịch; kịp thời thiết lập bộ sung 2 cơ sở cách ly tập trung của huyện tại xã Duy Nhất, Việt Hùng; yêu cầu 100% các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng khởi động ngay mỗi xã 2 khu cách ly tập trung, tự bảo đảm việc cách ly cho công dân địa phương mình khi cần thiết. Các đơn vị, địa phương tập trung truy vết tất cả các trường hợp liên quan, nhanh chóng xét nghiệm diện rộng để phân loại bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly các trường hợp F1, F2. Các xã, thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhưng rà soát, không cho những người đang thuộc diện F1, F2 đến điểm tiêm phòng để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các xã, thị trấn khẩn trương truy vết, khoanh vùng, phong tỏa khu dân cư có F0. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn tập trung cao tuyên truyền để nhân dân nắm bắt thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh và phối hợp phòng, chống dịch hiệu quả, tuy nhiên tránh gây hoang mang, tư tưởng của nhân dân.

Công tác phòng, chống dịch hiện nay rất cấp bách, huyện Vũ Thư nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

và các tầng lớp nhân dân và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mục tiêu của huyện hiện nay là nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch nhanh và sớm nhất để bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Ngành Y tế khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của các trường hợp tại xã Vũ Đoài và xã Nguyễn Xá (Vũ Thư), Trung tâm các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng khởi động ngay mỗi xã 2 khu cách ly tập trung, hỗ trợ Vũ Thư triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó. Đêm ngày 10/11 và trong ngày 11/11, cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư và lực lượng sinh viên ngành Y tế đã có mặt tại cơ sở để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam, xã Vũ Đoài, xã Nguyễn Xá và một số địa phương, đơn vị liên quan. Công việc gấp rút, việc lấy mẫu được thực hiện khẩn trương nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nguy cơ, nhanh chóng cách ly, quản lý kịp thời. Các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Song song với việc lấy mẫu, công tác điều tra, truy vết và xét nghiệm cũng được thực hiện thành thạo với phương châm nhanh chóng, kịp thời, sớm nhất, sớm nhất, sớm nhất, truy vết kịp thời, triệt để, không để sót lọt các trường hợp nguy cơ.

của ngành Y tế và dùng thuốc ngay từ đầu; tầng 2 là người có biểu hiện nhẹ, có bệnh nền sẽ điều trị tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện chuyển đổi công năng; tầng 3 là những bệnh nhân nặng, nguy kịch sẽ được điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các doanh nghiệp chuyển trạng thái chống dịch

Để thích ứng với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trong tình hình mới, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm và nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Mục tiêu cao nhất các doanh nghiệp đặt ra là ngăn chặn không để dịch xâm nhập, bảo đảm an toàn để sản xuất, kinh doanh.

Công ty Tân Đệ có 8 nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh với hơn 17.500 người lao động. Mặc dù 100% người lao động đủ điều kiện đã được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 song không chủ quan trước dịch bệnh, Công ty vẫn duy trì thực hiện "5K", các nhà máy duy trì vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn, cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chống dịch luôn bảo đảm sẵn sàng. Đêm ngày 10/11, khi có thông tin xuất hiện ca bệnh F0 là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư), ban lãnh đạo Công ty đã khẩn trương họp và thống nhất các biện pháp ứng phó. Theo đó, Công ty yêu cầu Ban Chỉ đạo cùng các tổ an toàn phòng, chống Covid-19 của các nhà máy trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình khẩn trương phân loại người lao động thuộc địa bàn các xã có ca bệnh F0 và quê quán ở tỉnh Nam Định. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Sáng nay, chúng tôi yêu cầu tất cả người lao động đến Công ty làm việc ngoài nghiệm túc thực hiện "5K" đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế trung thực về quá trình di chuyển, tiếp xúc và tự

nghỉ, thực hiện cách ly theo quy định. Trường hợp F3 được biểu hiện nghiêm trọng, có bệnh nền sẽ điều trị tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện chuyển đổi công năng, nguy kịch sẽ được điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các doanh nghiệp chuyển trạng thái chống dịch

Để thích ứng với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trong tình hình mới, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm và nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Mục tiêu cao nhất các doanh nghiệp đặt ra là ngăn chặn không để dịch xâm nhập, bảo đảm an toàn để sản xuất, kinh doanh. Công ty Tân Đệ có 8 nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh với hơn 17.500 người lao động. Mặc dù 100% người lao động đủ điều kiện đã được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 song không chủ quan trước dịch bệnh, Công ty vẫn duy trì thực hiện "5K", các nhà máy duy trì vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn, cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chống dịch luôn bảo đảm sẵn sàng. Đêm ngày 10/11, khi có thông tin xuất hiện ca bệnh F0 là người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư), ban lãnh đạo Công ty đã khẩn trương họp và thống nhất các biện pháp ứng phó. Theo đó, Công ty yêu cầu Ban Chỉ đạo cùng các tổ an toàn phòng, chống Covid-19 của các nhà máy trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình khẩn trương phân loại người lao động thuộc địa bàn các xã có ca bệnh F0 và quê quán ở tỉnh Nam Định. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Sáng nay, chúng tôi yêu cầu tất cả người lao động đến Công ty làm việc ngoài nghiệm túc thực hiện "5K" đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế trung thực về quá trình di chuyển, tiếp xúc và tự

xác định thuộc diện các trường hợp nguy cơ lây nhiễm. Lực lượng y tế doanh nghiệp tiến hành khử khuẩn toàn bộ nhà máy. Chúng tôi cũng thông báo không tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp mà thông qua qua đối tượng tuyển nhằm hạn chế nguồn lây, giảm nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong doanh nghiệp.

Trên địa bàn huyện Vũ Thư có 692 doanh nghiệp với khoảng gần 40.000 lao động. Hiện nay, các doanh nghiệp và người lao động đều nâng cao cảnh giác, chủ động tập trung mọi nguồn lực triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt "chống dịch như chống giặc". Ông Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Để bảo vệ các doanh nghiệp và sớm kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, trước mắt chúng tôi đã tăng cường các bộ về cơ sở chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp thực hiện công tác chống dịch. Tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư y tế khoanh vùng, dập dịch tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam và tại các xã đã có ca dương tính SARS-CoV-2. Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sớm phát hiện, tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng truy vết, không để dịch lây lan diện rộng tại cộng đồng và trong các doanh nghiệp.

Các hoạt động vẫn đang được ngành Y tế, huyện Vũ Thư và các địa phương, đơn vị thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Trong lúc này, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo, quy định phòng, chống dịch đã đưa ra; bình tĩnh, không hoang mang, đưa những thông tin sai lệch về dịch bệnh. Sự chung tay góp sức của mỗi người dân lúc này sẽ là vũ khí tốt nhất để nhanh chóng khống chế, không để dịch lây lan.

NHÓM PHÒNG VÊN



Phong tỏa thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư), nơi có trường hợp F0.